



The Law Enforcement and HIV Network

Mạng lưới Hành pháp và HIV (LEAHN)

Ngày Thế giới phòng chống AIDS có ý nghĩa gì với lực lượng cảnh sát?

Ngày 01/12/2014 người dân trên toàn thế giới cùng nhau hưởng ứng ngày Quốc Tế phòng chống AIDS. Câu hỏi đặt ra là sự kiện hàng năm này có ý nghĩa gì đối với cảnh sát? Tại sao cảnh sát nên quan tâm tới chiến dịch sức khoẻ cộng đồng này?

Không thể tin nổi với con số 39 triệu người trên thế giới đã chết vì nạn dịch HIV/AIDS trong vài thập kỷ qua. 35 triệu người hiện vẫn đang sống chung với virus chết người HIV/AIDS. Số ít cảnh sát hiểu rằng người tiêm chích ma tuý, gái mại dâm và đồng tính nam bị ảnh hưởng không đồng đều bởi HIV với tỉ lệ lây nhiễm cao. Điều mà lực lượng bảo vệ nhân dân này không hiểu đó là mối liên quan giữa việc làm chính sách với nguy cơ HIV.

Tội phạm hoá hành vi sử dụng ma tuý trái phép, hoạt động bán dâm và đồng tính nam đã làm cho cảnh sát rời xa cộng đồng – những người rất cần được bảo vệ hơn là bị phân biệt kỳ thị, bị bắt giam giữ. Một số cảnh sát sử dụng luật hình sự với có để làm gián đoạn các chương trình can thiệp sức khoẻ cộng đồng, các chương trình này đều dựa trên bằng chứng xác thực đã được khảo sát. Cảnh sát có thể tịch thu các loại bơm kim tiêm, bao cao su (thông thường cấp phát miễn phí cho các nhóm trên bởi ngành y tế) làm bằng chứng cho hành động sai trái của nhóm người trong xã hội, những người mà cảnh sát tuyên thệ sẽ bảo vệ. Cảnh sát có nhiệm vụ phòng chống tác hại cho cộng đồng, bao gồm cứu sống và phòng chống thương tích và nguy hiểm gây ra cho cộng đồng.

Ngày Thế Giới Phòng Chống HIV/AIDS tạo cơ hội cho cảnh sát nhìn lại tại sao họ trở thành cảnh sát và họ đang sống với lời tuyên thệ khi vào ngành nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân như thế nào

Ngày Thế Giới Phòng chống HIV/AIDS tạo cơ hội cho cảnh sát nhìn lại tại thực tế vì sao họ trở thành những người cảnh sát và họ đang sống với lời tuyên thệ khi vào ngành nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân như thế nào. Nhiều cảnh sát gia nhập ngành bởi họ tin vào công bằng, bình đẳng, bảo vệ và phục vụ nhân dân cũng như giúp đỡ những công dân trong tình trạng khủng hoảng cần được cứu giúp. Ủng hộ giảm tác hại cũng là cách để cảnh sát tiếp tục sống và làm việc theo những giá trị trên. Bản chất công việc của cảnh sát làm cho những cảnh sát viên tiếp xúc với thực tế ác nghiệt thường dẫn đến kết quả họ trở nên hoài nghi và khắc nghiệt. Các chương trình can thiệp giảm tác hại giúp cảnh sát có cái nhìn tích cực hơn với cộng đồng. Làm vậy cảnh

sát cảm thấy hài lòng mỗi khi xong nhiệm vụ hàng ngày với những gì họ làm và góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ cộng đồng của ngành. Xã hội cũng có cái nhìn trân trọng hơn khi nhìn thấy cảnh sát cư xử với mỗi người dân công bằng, tôn trọng – góp phần làm đẹp hơn hình ảnh của cảnh sát trong mắt người dân.

Hưởng ứng chương trình giảm tác hại song song với cố gắng chuyên nghiệp hoá của lực lượng cảnh sát. Nâng cao trách nhiệm của cảnh sát không có nghĩa là hành pháp nghiêm chỉnh mà còn là khả năng của cảnh sát giải thích cho cộng đồng người dân hiểu được tại sao giảm tác hại tiếp cận tới sự chú ý của cảnh sát. Xây dựng mối quan hệ đối tác có tính chất sôi nổi với các tổ chức xã hội dân sự và các nhóm dân số bị ảnh hưởng sẽ tạo điều kiện cho các diễn đàn mở được duy trì một cách chắc chắn trong bối cảnh các vấn đề xã hội phức tạp như sử dụng ma tuý trái phép, mại dâm. Ngày Thế Giới phòng chống AIDS tạo điều kiện cho cảnh sát mở rộng vai trò nhiệm vụ của mình là những người đứng đầu trong công cuộc giảm tác hại trong cộng đồng.

Mạng lưới hành pháp và HIV (LEAHN) giúp liên kết cảnh sát với cộng đồng những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Cơ quan này được thành lập bởi những cảnh sát hưởng ứng chương trình giảm tác hại và quan tâm tới việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng và đặc biệt là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.

- Những cảnh sát đã nghỉ hưu hoặc còn đang hoạt động trong ngành làm đầu mối liên lạc ở trên 15 quốc gia và cam kết đào tạo hướng dẫn đồng nghiệp và cộng đồng về tầm quan trọng của công tác giảm tác hại
- Trên 10.000 cảnh sát trên toàn thế giới đã ký biên bản hưởng ứng chương trình giảm tác hại của cảnh sát và con số này tiếp tục tăng.
- Tháng 10 năm 2014 hội nghị tư vấn Cảnh sát và HIV được tổ chức tại thủ đô Amsterdam – sự kiện này là bằng chứng của phong trào cảnh sát đối phó chống lại dịch HIV ngày càng tăng. Hội nghị tạo tiền lệ cho cam kết tham gia vào công tác phòng chống HIV của cảnh sát trong tương lai của cảnh sát, xã hội dân sự và các nhóm bị ảnh hưởng chính.
- Hội nghị này cho ra “Tuyên Ngôn Amsterdam về các đối tác của cảnh sát trong Giảm tác hại”, ký bởi các bên tham gia với nhận thức tầm quan trọng và nhu cầu cần thiết lập, phát triển và duy trì quan hệ đối tác giữa cảnh sát và các cơ quan hành pháp khác và những người sống chung với HIV/AIDS/bị ảnh hưởng bởi HIV và những người trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế, chữa trị.

Những cảnh sát còn lưỡng lự bởi vai trò của họ trong phòng chống HIV không còn nhiều. Tất cả lý do vì sao ngày Quốc tế Phòng chống HIV ngày 1 tháng 12 hàng năm là cơ hội để cho toàn dân bắt đầu biết tới quan hệ đối tác của cảnh sát- y tế trong chiến dịch đẩy lùi nạn dịch này.

Melissa Jardine, tác giả, Biên tập viên của Bản tin LEAHN, là cựu cảnh sát viên từ Australia hiện đang công tác tại Trung tâm Hành Pháp và Sức khoẻ cộng đồng và Mạng lưới Hành Pháp và HIV.